

ประวัติและผลงานอาจารย์

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ลาวัณย์ รัตนเสถียร
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) MRS. LAWAN RATANASATHIEN
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่ทำงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เบอร์โทรศัพท์ 086-305-2736
Email lawantim@gmail.com

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สำเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน	ปีที่สำเร็จ
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ และผดุงครรภ์ชั้นสูง		วิทยาลัยพยาบาล กรุงเทพ	2529
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	การพยาบาลแม่และเด็ก	มหาวิทยาลัยมหิดล	2538

ความเชี่ยวชาญ การผดุงครรภ์ การพยาบาลแม่และเด็ก

ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)

1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

ชฎาภรณ์ วัฒนวิไล, ลาวัณย์ รัตนเสถียร, ภาวดี ประเสริฐรุ่งษ์, วันเพ็ญ รักษาปวงชน,อุบลวนา ขวัญบุญจันทร์ และ วิริภรณ์ ชัยเศรษฐสัมพันธ์. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมทางเพศสัมพันธ์และแนวทางป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดนครนายก. ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2550, หน้า 151-158.

วันเพ็ญ รักษาปวงชน, กัลยา วิริยะ, จันทิมา ฤกษ์เลื่อนฤทธิ และ ลาวัณย์ รัตนเสถียร. (2555). ผลการเรียนรู้ การสอนวิชาบุหรีกับสุขภาพต่อความรู้ ทักษะคิดและความตั้งใจในการไม่สูบบุหรีของนิสิต. วารสารพยาบาล, 61(1), 21-30.

วัชรีย์ ด่านกุล_และลาวัณย์ รัตนเสถียร (2561). การฝากครรภ์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับน้ำหนักทารกแรกเกิด: วิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกแบบกลุ่ม. วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 30(2): XX-XX.

Watcharee Dankul, Lawan Rattanasathien, Chayapa Imchit and Jantana Panburan. (2561). Incidence and survival rate of having newborn with low birth weight and its determinants among Thai women. *The Pharmaceutical and Health Science Journal*, 13(2): 95-101

วัชรีย์ ด่านกุล และลาวัณย์ รัตนเสถียร.(2561) วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ เรื่องการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในแบบประเมินการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน : เกณฑ์คะแนนแบบบูรบริค (อยู่ระหว่างสรุปผลการพิจารณาข้อสรุปตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ จากกองบรรณาธิการ)

2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

ไม่มี

3. ตำรา/หนังสือ

ไม่มี

ภาระงานสอน

พรภ 101	มนโหมติและทฤษฎีการพยาบาล
พรภ 113	บุหรีกับสุขภาพ
พรภ 202	โภชนาการและโภชนบำบัด
พรภ 203	การประเมินภาวะสุขภาพ
พสศ 221	การพยาบาลพื้นฐาน
พรภ 411	เสริมประสบการณ์วิชาชีพ
พรภ 310	ประเด็น และแนวโน้มวิชาชีพ
พสศ 241	การพยาบาลครอบครัวและการเจริญพันธุ์
พสศ 342	การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 1
พสศ 344	การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 2
พสศ 343	ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 1
พสศ 445	ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 2

ทุนวิจัยที่ได้รับ

ชื่อโครงการวิจัย	แหล่งทุน	ปีงบประมาณ ที่ได้รับทุน	ระบุสถานภาพ (หัวหน้าโครงการ/ ผู้ร่วมโครงการ)
ภูมิปัญญาชาวบ้านในการดูแลตนเองโรค อูจจาระร่วง : กรณีศึกษา ณ ตำบลปากพลี จังหวัดนครนายก	งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ	2541	ผู้ร่วมโครงการ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการ พฤติกรรมกรปฏิบัติตนในขณะที่ตั้งครรภ์ กับน้ำหนักของทารกแรกเกิดในจังหวัด นครนายก	งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ	2542	หัวหน้าโครงการ
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม การออกกำลังกายของผู้สูงอายุโรคหัวใจใน จังหวัดนครนายก	งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ	2542	ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพ และภาวะ สุขภาพของประชาชนวัย ผู้ใหญ่ในอำเภอ ปากพลี จังหวัดนครนายก	งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ	2542	ผู้ร่วมโครงการ
ประสิทธิผลของการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ ของสถานผดุงครรภ์ ในจังหวัดนครนายก	สภาการพยาบาล	2544	ผู้ร่วมโครงการ

ชื่อโครงการวิจัย	แหล่งทุน	ปีงบประมาณ ที่ได้รับทุน	ระบุสถานภาพ (หัวหน้าโครงการ/ ผู้ร่วมโครงการ)
การศึกษาเปรียบเทียบผลของการจัดกิจกรรม เพื่อการควบคุมการสูบบุหรี่ในโรงเรียน	เงินงบประมาณ แผ่นดิน	2550	หัวหน้าโครงการ
ผลของการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนโดย ใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน	เงินงบประมาณ แผ่นดิน	2552	หัวหน้าโครงการ
ผลการเรียนการสอนวิชาบุหรีกับสุขภาพ ต่อความรู้ ทศนคติและความตั้งใจในการ ไม่สูบบุหรี่ของนิสิต	งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ	2554	ผู้ร่วมโครงการ